



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI)

โทร. ๔๒๘๐๑

ที่ อว ๖๖๐๒๐๑.๒.๑๒/ว. ๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน Work Form Home ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๐)

เรียน บุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๗๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-1๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๐) ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขาธิการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕) ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และเป็นการลดอัตราการแพร่เชื้อและอัตราการเสียชีวิต ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จึงขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักนายกรัฐมนตรีและตามประกาศจังหวัดขอนแก่นดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. งดใช้สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยให้บุคลากรทุกท่านดำเนินการตามมาตรการ Work Form Home (WFH) อย่างเต็มขีดความสามารถ

๒. ให้บันทึกแผนการปฏิบัติงาน และผลจากการปฏิบัติงาน ลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดระหว่างที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work Form Home (WFH) ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะได้นำผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดของสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ โดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป

(นายธนายุทธ สังกิน)

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม



แนวปฏิบัติของ
ส่วนราชการฯ



ประกาศจังหวัด
ขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๐)